



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดิน และบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ จังหวัดตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดิน และบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

ราคากลาง 227,000 บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิยื่นขอเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง และปฏิบัติตามเอกสารสอบราคา เลขที่ /2556
2. ไม่เป็นผู้กระทำความผิดในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ อบต.นาโยงเหนือ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้าง ในสัญญาเดียวมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือเชื่อถือ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ส่วนการคลัง อบต.นาโยงเหนือ ผู้เสนอราคาที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่าได้เข้าใจรายละเอียดโดยตลอดแล้ว จะนำมาได้แข่งใดๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น.
โดยนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของการบริหารส่วนตำบล ระดับ
อำเภอ ที่ว่าการอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ที่ว่าการอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ผู้สนใจจะยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้ให้ติดต่อขอซื้อแบบแปลน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2556 ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ณ ห้องส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
075-242263

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556



(นายสมควร จิตรแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ